

Ngày 5/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang (LB) Nga đã tổ chức cuộc họp trực tuyến lần đầu tiên. Mục tiêu là lắng nghe Việt tại Nga chia sẻ về tình hình dịch Covid-19 để đánh giá hoạt động của mạng lưới trong thời gian qua và định hướng công tác trong thời gian tới.



Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh chủ trì cuộc họp. (Nguồn: TTXVN)

Tham dự cuộc họp có hơn 40 thành viên mạng lưới, bao gồm các cán bộ ngoại giao, Tổng lãnh sự Việt Nam tại vùng Viễn Đông Nga Nguyễn Hoàng Việt, đại diện các tổ chức cộng đồng người Việt tại Nga, Hội người Việt tại các tỉnh, thành phố của Nga như Moskva, St. Peterburg, Kazan, Voronezh, vùng Viễn Đông... Đại sứ Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh chủ trì cuộc họp.

Các thành viên đồng nghiệp hợp tác đánh giá cao hoạt động của mạng lưới trong thời gian qua mang lại hiệu quả thiết thực trong việc hỗ trợ công đồng nghiệp Việt Nam tại LB Nga, đặc biệt là tại thành phố Moscow – nơi bùng nổ hàng loạt bệnh dịch Covid-19.

Mạng lưới nghiệp Việt Nam Nga chống Covid-19 với nòng cốt là cán bộ cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Nga cùng với các nhóm thiện nguyện của cộng đồng đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, giúp đỡ những trường hợp cá nhân và gia đình có nhu cầu khó khăn, hỗ trợ, đồng thời làm tốt công tác ngoại giao nhân dân, tăng thêm hình ảnh đẹp của nghiệp Việt trong lòng nghiệp Nga.

Mạng lưới đã nhận được sự hỗ trợ của 85 cá nhân, tích cực tham gia đóng góp với số tiền lên tới hơn hai triệu ruble (khoảng 29.000 USD). Quý đã chia sẻ có các khoản hỗ trợ cho các cá nhân và gia đình gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19, đặc biệt là những người không may qua đời trong dịp này. Cũng trong thời gian qua, với nhu cầu của phần lớn trên khắp nước Nga, cộng đồng nghiệp Việt cũng đã chia sẻ, tích cực nhân rộng mô hình hoạt động của mạng lưới, kịp thời hỗ trợ đồng nghiệp phòng chống dịch bệnh.

Tập thể hợp tác, đội diện các hội đoàn, cộng đồng nghiệp Việt tại các địa phương đã có những ý kiến đóng góp thiết thực, cần thiết với các vấn đề liên quan tới tình hình dịch bệnh cũng như sức khỏe bà con. Những ý kiến bày tỏ lo ngại khi các địa phương cho mở cửa lại các trung tâm thương mại, chợ thì nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng có thể sẽ gia tăng, đồng thời đề xuất thực hiện các biện pháp cách ly, đảm bảo vệ sinh phòng dịch nhằm hạn chế nguy cơ với cộng đồng.

